



# มร.ลป. จับมือการรถไฟฯ MOU ขยายความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเดินทางโดยรถไฟท่องเที่ยวในภาคเหนือ



เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการใช้ทรัพยากรเครือข่ายที่มีอยู่ร่วมกันระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อผลักดันให้เกิดการเดินทางโดยรถไฟท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือและในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ และรองรับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในอนาคต ณ ห้องปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ได้นำจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงานมาสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่แตกต่าง และยังไม่เคยเกิดขึ้นในเส้นทางใดมาก่อน โดยรถไฟจะให้บริการการเดินทางท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานบริการแบบ Luxury การตกแต่งขบวนรถไฟและห้องโดยสาร ให้มีความสวยงามแสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาคเหนือ ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศตลอดการเดินทาง

ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของการรถไฟฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ประธานคณะกรรมการกลุ่มแผนงานการท่องเที่ยว และเศรษฐกรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บพข. ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถไฟ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป

# มร.ลป. ร่วมประชุมสภาภาพ ครั้งที่ 3/2566



รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.เอกรัฐ อินตะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมสภาภาพ ครั้งที่ 3/2566 และการแถลงข่าวการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม

การประชุมสภาภาพ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยหัวหน้าส่วนราชการมีการสลับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะ ทหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง และภาคเอกชน ในการนี้ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รวมถึงการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการในการเลือกตั้งด้วย

## ทีม วศศ. มร.ลป. ร่วมอบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer)



เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.นิตากร สุวรรณ พร้อมด้วย ผศ.พิบูล แสงงาม ผศ.ดร.สุวรรณี แลสันกลาง ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ และ อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ในนามของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศึกษาทั่วไป เข้าร่วมการอบรม "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (Social Engineer)" เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ เดอะรีเจนท์ เซอ์อาบีชี รีสอร์ท เพชรบูรณ์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อัสโร เลขานุการประจำ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.อุษา โปสถ์ทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และ นายบัณฑิต โปสถ์ทอง หัวหน้างานระเบียบวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นทีมวิทยากรการอบรม



## มร.ลป. จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)



ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงษ์ ดริยเจริญ ผู้จัดการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง แนวคิดหลักการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education (OBE) การระบุความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ออกมาผลลัพธ์การเรียนรู้ รูปแบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร แนวทางการสร้างรายวิชาและชุดวิชาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Backward Curriculum Design) และการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาและชุดวิชา (Curriculum Mapping) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาหารโรจน์ ชั้น 1 อาคารอาหาร โรจน์ที่รัฐ

การอบรมดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้ประธานสาขาวิชา เลขานุการประจำสาขา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เกิดการพัฒนาคำสั่งให้ทันสมัย การจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 2565 ที่มีการส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การสร้างและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ





# สวพ. มร.ลป. จัดการอบรม "โครงการการขับเคลื่อนระบบการจัดการทรัพยากรสุขภาพปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"



รศ.ดร.พิมพ์กา โพธิ์ลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการการขับเคลื่อนระบบการจัดการทรัพยากรสุขภาพปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ในรูปแบบ Online เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน

การอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรสุขภาพปัญญาไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคม พร้อมทั้งสร้างระบบขับเคลื่อนและระบบการจัดการทรัพยากรสุขภาพปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากร ลีมนุตตรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมอบรมในระบบออนไลน์กว่า 40 คน

# สทว. มร.ลป. จัดโครงการ "อนุรักษ์สืบสานการตีกลองปู่จานครลำปาง"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ “อนุรักษ์สืบสานการตีกลองปู่จานครลำปาง” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนางโสมลักษณ์ กุลพรม นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกลองปู่จา และการฝึกปฏิบัติการตีกลองปู่จาในทำนองพุทธบูชา ทำนองสุทธธรรม และทำนองชัยมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านการตีกลองปู่จา และให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านการตีกลองปู่จานครลำปางให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน



## สวท. มร.ลป. จัดการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word"

ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word" ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องกาแล 5 ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านวิชาการ การบริหาร งานสนับสนุนการบริการในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อ.ณิชา นภาพร จงกะสิริกิจ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากบุคลากรเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน



## มร.ลป. ร่วมประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์"



อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์" ณ จังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "นครลำปางเกมส์" ณ จังหวัดลำปาง มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2566 โดยจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ จำนวน 17 โรงเรียน และโรงเรียนกีฬาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์ จำนวนอย่างน้อย 15 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลประสานงาน และล่ามแปลภาษาสำหรับทีมนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจากต่างประเทศ



## มร.ลพ. ร่วมการประชุม SEA-Teacher Student Exchange Summit

อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นางสาวอริศรา พรหมคำปา นักวิชาการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุม SEA-Teacher Student Exchange Summit ซึ่งสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นโดย Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงาน SEAMEO Secretariat เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ มีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยาย นำเสนอข้อมูลและร่วมการเสวนาเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ภายใต SEAMEO จากนั้นเป็นการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ SEA-Teacher รุ่นที่ 9 พร้อมทั้งการพบปะหารือและจับคู่สถาบันอุดมศึกษาที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในโครงการ SEA-Teacher รุ่นที่ 9 นี้ รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่แต่ละสถาบันจะมีการดำเนินการร่วมกันต่อไป โดยมีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 78 แห่ง จากประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Avani Hotel Sukhumvit กรุงเทพมหานคร

โครงการ SEA Teacher มีชื่อเต็มว่า “Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia Project” หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนักศึกษาครูที่เข้าร่วมโครงการจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA Teacher ตั้งแต่รุ่นที่ 4 เป็นต้นมา โดยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SEA-Teacher รุ่นที่ 9 นี้ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 นี้



## กพน. มร.ลพ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Service Mind" เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ประธานหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Service Mind" ให้กับบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การอบรมในครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน



## คณะเทคโนโลยีฯ มร.ลป. ร่วมประชุมและหารือแนวทางการดำเนินงานฝึกอบรมระหว่าง ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง



ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ นายจตุรภัทร เงินมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และประเมินผล พร้อมด้วย นายบุญเรือง สุนทรสลิกภูกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และ นายเสกสรร ขาวสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการร่วมประชุม และหารือแนวทางการดำเนินงานฝึกอบรมระหว่าง ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การหารือในครั้งนี้ มี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรหมมาบุญ ประธานศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น ประธานฝ่ายหลักสูตรและการฝึกอบรม ผศ.ไพจิตร สุขสมบุญรินทร์ ประธานฝ่ายสารสนเทศและประเมินผล อ.ธชนม์ ก้าวสมบุญรินทร์ ประธานฝ่ายบริการทดสอบวัสดุ และเครื่องมือวัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมหารือในเรื่องแนวทางการดำเนินงานร่วมพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี การรับรองการอบรม และการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งหารือการจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานต่อไป



## นศ. นิเทศศาสตร์ มร.ลป. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดอินโฟกราฟิก



เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 อ.กิตติวัฒน์ กิติบุตร ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า นางสาวปัทมธิดา เพชรจิระเศรษฐ์ พร้อมด้วย นางสาวปาลิตา ทองวิทยากุล และ นายยุทธนา อินต๊ะขมภู นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก ในหัวข้อ “4 ป. ปีกแห่งค้ ประปา ประโยชน์ สู่ประชาชน” ในชื่อผลงาน “ระบบการทำงานของ POG” จากทีมทั้งหมดจำนวน 10 ทีม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณนันทพร ชื่นวารี ผู้บริหารเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท วอเตอร์ป็อก จำกัด (ภาคเหนือ) เดินทางมามอบรางวัลให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น การประกวดคลิปวิดีโอ และการประกวดอินโฟกราฟิก ซึ่งกำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต สื่อสารชัดเจนถึงผลิตภัณฑ์ “ปีกแห่งค้” ในมุมมองการพัฒนา เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้บริษัท วอเตอร์ป็อก จำกัด (ภาคเหนือ) ได้มอบของรางวัลลอบใจให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกคน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงานในลำดับต่อไป





**\* เปิดรับสมัคร  
นักศึกษาใหม่**  
ภาคปกติ รอบ 4  
เปิดรับสมัคร  
1 มี.ค. - 17 เม.ย. 66

Find More

โทมาทามานู  
รออยู่ที่นี้  
ศูนย์รับสมัครใหม่ ชั้น 4 อาคาร  
ศูนย์พัฒนากองถิ่น

www.lpru.ac.th  
www.lpru.ac.th/entrance/

**สำนักคลังหน่วยกิต  
LPLLC มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
Lampang Lifelong Learning Center

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 9 หลักสูตร

**หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร**

- \* กฎหมายสำหรับธุรกิจ
- \* การบัญชีสำหรับผู้บริหารที่มีใช้บัญชี  
ในหน่วยงานสุขภาพภาครัฐ
- \* การพัฒนาที่ยั่งยืน
- \* การพัฒนาระบบการกรมนุชย  
ในองค์กรภาครัฐ
- \* การออกแบบสร้างสรรค์ของตกแต่งร่วม  
สมัยล้านนาลำปาง
- \* การออกแบบและพัฒนาโครงการไอโอที  
ขั้นพื้นฐาน
- \* การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
- \* เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบโรงเรือน  
เกษตรอัจฉริยะ
- \* การพัฒนาสุขภาพชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
<https://lifelong.lpru.ac.th>  
หรือ SCAN QR CODE

**สมัครวันนี้ ฟรี !!!  
ค่าธรรมเนียม  
การศึกษา**

**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2566**

สำนักคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

Tel. : 054-237399 ต่อ 1234 E-mail: lifelong.lpru@gmail.com

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**อบรม 2023  
เทคโนโลยี  
สมัยใหม่**

โครงการอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ  
ประจำปี 2566 สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี

อบรม ฟรี

มีวุฒิบัตร  
รับรองเมื่อ  
สอบผ่าน  
หลังอบรม

รับชั่วโมง  
กิจกรรม  
6 ชั่วโมง

อย่ารอช้า สมัครเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**รับสมัครนักศึกษาใหม่  
ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2566**

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ติดต่อสอบถาม <b>097-2234737</b>
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ติดต่อสอบถาม <b>083-2025680</b>
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ติดต่อสอบถาม <b>085-9263553</b>

รับสมัครตั้งแต่  
**บัดนี้-26 พ.ค.66**

**ประกาศงดรับตัวอย่างน้ำ**

**ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566**  
(รับใบรายงานผลการทดสอบและชำระเงินได้ปกติ)

เปิดให้บริการปกติ **วันที่ 2 พฤษภาคม 2566**  
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**เขตสวมหมวกนิรภัย 100%**

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

**สวมหมวกนิรภัย 100%**

**ร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยสีเขียว**

**มา ลด เลิกใช้โฟม พลาสติก  
และแยกทิ้งกันเถอะ**

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**ITA 2023**  
Growth & Goals  
เติบโตสู่เป้าหมาย

